



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติ ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

ระดับดีเด่น

๑ นายสายันท์ มีแก้ว	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๒ นายยงยุทธ สุขพิทักษ์	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๓ นางสาวโสภิต ขวัญแก้ว	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติการ
๔ นายนิรุจน์ ชุมขุน	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๕ นายศักดิ์ดา กรุณาก้อ	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๖ นางสาวรจนา พรหมรักษ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	ระดับปฏิบัติการ
๗ นางยุพดี ช่วยคง	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๘ นางศุภราภรณ์ บัวจันทร์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ระดับชำนาญงาน
๙ นางสาวเกศกานดา ศรีระชา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	ระดับชำนาญการ
๑๐ นายศุภวิทย์ พรหมจันทร์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ระดับชำนาญงาน
๑๑ นางสาวนลินทิพย์ สมหมาย	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ระดับชำนาญงาน
๑๒ นางสาวชุติมา สุขแก้ว	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	ระดับปฏิบัติการ
๑๓ นางสาวจาไมพร ศรีเทพ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ระดับชำนาญงาน
๑๔ นางสาวสุกัญญา จันทร์ทอง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	ระดับชำนาญการ
๑๕ นายจารึก บัวแก้ว	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๑๖ นางสาวอมรรัตน์ ช้องจิตร	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ระดับชำนาญงาน
๑๗ นางหทัยทิพย์ สมใจ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	ระดับชำนาญการ
๑๘ นางช่อนกลิ่น โสมจันทร์	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๑๙ นางศรีัญญา ทองนอก	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ระดับชำนาญงาน
๒๐ นางสาวนิชาภา นวลเยี่ยม	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ระดับชำนาญงาน
๒๑ นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรฤทธิ์	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติการ

...../ นางสาวประภัทธร ศรีสงคราม

๒๒	นางสาวประภัสสร ศรีสงคราม	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติการ
๒๓	นางณัฏฐ์ภาพร เกียรติก้องแก้ว	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๒๔	นางชนัดดา ศรีสุวรรณ	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๒๕	นางจิตาภรณ์ ณ พัทลุง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	ระดับชำนาญการ
๒๖	นายวิรัตน์ ชุนพิบาล	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ระดับชำนาญงาน
๒๗	นางสาวমনัสยา รวมพงษ์	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติการ
๒๘	นายไตรรงค์ คงดี	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติการ
๒๙	นายมนูญ ปลายชุม	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๓๐	นางสาวเสาวลักษณ์ ชูเอน	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติการ
๓๑	นางจิระพร ชุทรานนท์	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๓๒	นางสาวพรศรี บุญเต็ม	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๓๓	นางสาวอุชुตา ภิรมย์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ระดับชำนาญงาน
๓๔	นางสาวปลายฟ้า เส็งสุย	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติการ
๓๕	นางบุญจิรา คงด้วง	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
๓๖	นางสาวสุภาพร วันทอง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	ระดับปฏิบัติการ
๓๗	นางสาวจินดา จันท์พิทักษ์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ระดับชำนาญงาน
๓๘	นางสาวสุลาวัล ถนนทอง	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติการ
๓๙	นางสาวชุติมณฑน์ เจริญไกร	ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติงาน
๔๐	นางสาวจิราภา ภูมศรี	ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายธรรมนุญ ชามทอง)
 สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่